

(สำเนา)

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน  
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ /๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑  
วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยงยุทธ ตีคำวงศ์	ประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ยงยุทธ ตีคำวงศ์	
๒	นายกันหา ธนวงค์	รองประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	กันหา ธนวงค์	
๓	นายไชยรัตน์ ตีอินคำ	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ไชยรัตน์ ตีอินคำ	
๔	นายพัฒน์ คำนงสี	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	พัฒน์ คำนงสี	
๕	นางสุภาพ ใจจันทร์	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุภาพ ใจจันทร์	
๖	นายสันต์ ศรีสีดา	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สันต์ ศรีสีดา	
๗	นายสุชาติ ตีสุดหล้า	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุชาติ ตีสุดหล้า	

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี ผู้ขาดประชุม ไม่มี ผู้ลาประชุม ๑. นางขันทอง ตีพิชัย

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.น้ำเกี๋ยน	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	
๒	นายผ่อง มหาวงศ์นันท์	กำนันตำบลน้ำเกี๋ยน	ผ่อง มหาวงศ์นันท์	
๓	นายจิตติกร ลำทะสอน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	จิตติกร ลำทะสอน	
๔	นายต่อม คุณะยศ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒	ต่อม คุณะยศ	
๕	นายปรีชา ตีสม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	ปรีชา ตีสม	
๖	นายพิสุจน์ เกียนเรือน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	พิสุจน์ เกียนเรือน	
๗	นายอดิสร ศรีจันทร์ดี	ผอ.กองช่าง	อดิสร ศรีจันทร์ดี	
๘	นางสุวลักษณ์ สนมทิม	ผอ.กองคลัง	สุวลักษณ์ สนมทิม	
๙	นางธัญชนก ศรีทองสุข	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	ธัญชนก ศรีทองสุข	
๑๐	นางสิรินันท์ สารมณัฐี	ผอ.รพ.สต.น้ำเกี๋ยน	สิรินันท์ สารมณัฐี	
๑๑	นางสุภาพร ชินวงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	สุภาพร ชินวงศ์	
๑๒	นางอมรรัตน์ ตีปินตา	นักวิชาการจัดเก็บรายได้	อมรรัตน์ ตีปินตา	
๑๓	นายศรรัก รินทร์รัชต์	นักวิชาการพัสดุ	ศรรัก รินทร์รัชต์	
๑๔	นายโยธิน ตีปินตา	นักจัดการงานช่าง	โยธิน ตีปินตา	
๑๕	นายศาสตรา สิ้นันตา	ผอ.กองการศึกษาฯ	ศาสตรา สิ้นันตา	

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมสามัญสมัยที่ ๓/๒๕๖๔

ครั้งที่ ๑

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้วประธานสภาได้ตรวจสอบลายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้ดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานสภา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งจะได้มีการพิจารณาในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเรื่องอื่น ๆ จะได้พิจารณาในรายละเอียดตามระเบียบวาระต่อไป

ที่ประชุม มีมติรับทราบ

ประธานสภา กล่าวกับที่ประชุมว่าเนื่องจากนางชนทอง ดีพิชัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้ยื่นขอลาประชุม ทำให้ไม่มีผู้ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุมครั้งนี้ แต่การประชุมจำเป็นจะต้องมี เลขานุการทำหน้าที่ตลอดการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนชั่วคราวทำหน้าที่เป็นการเฉพาะในการประชุมครั้งนี้ สำหรับวิธีการเลือกนั้น ให้สมาชิกสภาได้เสนอชื่อผู้ที่ตนเห็นสมควรตามคุณสมบัติที่ระเบียบกำหนดคือสามารถเลือกได้จาก ข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้หมายถึง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นหรือเลือกจากสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง สมาชิกแต่ละท่าน เสนอชื่อได้เพียงหนึ่งคนและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคน สำหรับชื่อที่จะเสนอนั้นสามารถเสนอได้ โดยไม่จำกัดจำนวน ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาดำเนินการ

ที่ประชุม นายพัฒน์ คำนัฐ ตำแหน่งสมาชิกสภาฯเสนอชื่อนายสุชาติ ดีสุดหล้า ตำแหน่งสมาชิกสภาฯ เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนเป็นการเฉพาะชั่วคราว

ประธานสภา ขอผู้รับรอง

ที่ประชุม มีสมาชิกสภาฯรับรองจำนวนสองคนคือนายกัณฑ์ ธนะวงศ์ และ นางสุภาพใจจันทร์

ประธานสภา สอบถามมีท่านใดจะเสนอชื่อเพิ่มอีกหรือไม่ เมื่อไม่มีเสนอเพิ่มก็ถือว่าผู้ถูกเสนอชื่อเพียงคนเดียวเป็นผู้ ได้รับเลือก มีท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ เมื่อไม่มีถือว่าทุกท่านเห็นชอบ ขอให้ผู้ที่ได้รับ เลือกปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ประธานสภา แจ้งให้เลขานุการสภาชั่วคราวแจ้งรายละเอียดบันทึกรายงานการประชุมให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อแจ้ง จนครบทุกรายการแล้ว ได้สอบถามที่ประชุมตามที่เลขานุการสภาชั่วคราวได้แจ้งรายงานการประชุมให้ ทราบและจากการตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ ครั้งหนึ่งแล้ว และได้ปิดประกาศไว้หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล มีท่านใดจะขอแก้ไข เปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อเห็นว่า ครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ โดยให้ลงมติ โดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันศิริชะ

ที่ประชุม.../

- ที่ประชุม** -มีมติรับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียง  
-มีมติไม่รับรองรายงานการประชุม ด้วยคะแนนเสียง – คะแนนเสียง  
-งดออกเสียง - คะแนนเสียง
- ประธานสภา** ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๗ คะแนนเสียง และสอบถามว่าในรายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อความตอนใดหรือคำใดๆ ประโยคใดที่ไม่สมควรจะเปิดเผย หรือให้มีการโฆษณาประกาศ ให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาได้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้เพียงใด โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพันศรัทธะ
- ที่ประชุม** -มีมติเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียง  
-มีมติไม่เห็นชอบ – คะแนนเสียง  
-งดออกเสียง – คะแนนเสียง
- ประธานสภา** ได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมเป็นหลักฐานและเข้าสู่วาระต่อไป
- ระเบียบวาระที่ ๓** **เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ**
- ประธานสภา** แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้ไม่มีเรื่องที่จะพิจารณา
- ที่ประชุม** รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๔** **เรื่องที่เสนอใหม่**

**๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕**  
**วาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ**

- ประธานสภา** แจ้งที่ประชุมทราบว่าต่อไปจะได้มีการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ชั้นรับหลักการ จึงขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
- ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา** ได้กล่าวต่อท่านประธานสภาว่าท่านประธานสภาที่เคารพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนอันทรงเกียรติทุกท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บัดนี้ถึงเวลาที่ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนจะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนได้พิจารณา ในโอกาสนี้ขอแถลงให้ทราบถึงสถานะการคลัง งบประมาณรายรับ ตลอดจนหลักการเหตุผลและแนวทาง แผนนโยบายในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังต่อไปนี้

**๑.สถานะการคลัง**

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนได้ตั้งประมาณการรายรับไว้จำนวน ๒๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการตั้งข้อบัญญัติงบประมาณที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งมาให้ยึดถือเอาฐานรายได้ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยในส่วนของรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองจะได้ปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ได้กำหนดวงเงินรายจ่ายไว้จำนวน ๒๕,๒ ๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งคาดว่าจะสามารถไปจัดทำบริการสาธารณะด้านต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนเป็นการจัดทำงบประมาณแบบสมดุล

**๒.การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและในปีปัจจุบัน**

ในปีงบประมาณที่ผ่านมาแม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนจะมีงบประมาณจำนวนจำกัด เมื่อเทียบกับภารกิจต่างๆ ที่จะต้องดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนก็สามารถดำเนินการตามกิจการที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้

ในการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะต้องตั้งรวมทั้งรายได้ เงินอุดหนุน ตลอดจนงบประมาณตามภารกิจถ่ายโอนทุกประเภทให้ครอบคลุมมากที่สุดให้ครบทุกภารกิจดังนั้นจึงได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารที่ได้วางแผนไว้ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป ดังมีรายละเอียด ดังนี้

งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๕,๒๐๐,๐๐๐ บาท

แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

๑. แผนงานบริหารทั่วไป	ตั้งไว้	๙,๘๘๙,๖๘๐	บาท
๒. แผนงานรักษาความสงบภายใน	ตั้งไว้	๘๐,๐๐๐	บาท
๓. แผนงานการศึกษา	ตั้งไว้	๓,๒๓๘,๒๘๐	บาท
๔. แผนงานสาธารณสุข	ตั้งไว้	๑๗๐,๐๐๐	บาท
๕. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ตั้งไว้	๓,๙๕๑,๕๖๐	บาท
๖. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ตั้งไว้	๑๖๕,๐๐๐	บาท
๗. แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ตั้งไว้	๓๑๕,๐๐๐	บาท
๘. แผนงานเกษตร	ตั้งไว้	๘๐,๐๐๐	บาท
๙. แผนงานงบกลาง	ตั้งไว้	๗,๓๑๐,๔๘๐	บาท

สำหรับรายละเอียดตามสำเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ที่สำเนาให้ทุกท่านแล้วนั้น ขออนุญาตให้นางธัญชนก ศรีทองสุข หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลและกรอกลงในระบบ ให้เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทน

**ประธานสภา**

อนุญาตให้ดำเนินการแทนได้

**นางธัญชนก ศรีทองสุข**  
(หัวหน้าสำนักปลัดฯ)

ได้ชี้แจงรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้ที่ประชุมทราบโดยใช้เวลานานพอสมควร จนครบทุกรายการ

**ประธานสภา**

ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ ขอให้ตรวจสอบเรียงตามลำดับหัวข้อตามสำเนาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในวาระที่ ๑ ขึ้นรับหลักการ ทั้งนี้สมาชิกสภาทุกท่านสามารถอภิปรายได้ตลอดระยะเวลาที่มีการพิจารณาอยู่ หรือหากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ตลอดเช่นกัน และขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา

**ที่ประชุม**

ได้มีการพิจารณาตรวจสอบเรียงตามลำดับหัวข้อกันนานพอสมควรจนครบทุกรายการจนเป็นที่พอใจแล้วและไม่มีท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสอบถามอีก

**ประธานสภา**

ได้สอบถามที่ประชุมอีกครั้งว่ามีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือซักถามอีกก็ขอเชิญ ที่ประชุมไม่มีท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามอีก จึงได้ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผย ด้วยวิธีการยกมือขึ้นพันศรัทธา

**ที่ประชุม**

มีมติรับหลักการด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียง

มีมติไม่เห็นชอบ - คะแนนเสียง

งดออกเสียง - คะแนนเสียง

**ประธานสภา**

ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่าคะแนนเป็นเอกฉันท์ ๗ คะแนนเสียง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อที่ประชุมรับหลักการแล้วขั้นตอนต่อไป คือการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จะได้พิจารณาเป็นวาระต่อไป

#### ๔.๒ การพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรรูปตราข้อมัญญูติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภา	แจ้งที่ประชุมได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรรูปตราข้อมัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามที่สภาได้พิจารณารับหลักการแห่งร่างข้อมัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปแล้วนั้นต่อไปจะได้มีการพิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรรูปตราซึ่งจะไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อมัญญูติงบประมาณของสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๒ ข้อ ๔๙ ข้อ ๑๐๓ ข้อ ๑๐๕ ข้อ ๑๐๗ ข้อ ๑๑๐ ให้สภาพิจารณาเลือกจากสมาชิกสภาจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินเจ็ดคนโดยสมาชิกสภาเสนอชื่อผู้ที่เหมาะสมและต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่าสองคนทั้งนี้การเสนอชื่อให้เสนอได้ไม่จำกัดจำนวนเว้นแต่ที่ประชุมมีมติเป็นอย่างอื่นในการนี้ให้ใช้วิธีการเลือกที่แต่ละคนจนกว่าจะครบตามจำนวน
ที่ประชุม	ดั่งนั้นจึงขอให้พิจารณาในเรื่องการกำหนดจำนวนคณะกรรมการว่าเห็นควรให้มีจำนวนกี่คน
ประธานสภา	ได้พิจารณากันแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นควรให้มีคณะกรรมการแปรรูปตราจำนวน ๓ คน
ที่ประชุม	ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกคณะกรรมการแปรรูปตราที่แต่ละคนจนกว่าจะครบที่กำหนดไว้
ประธานสภา	นายสันต์ ศรีสีดา สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อนายกัมมา ธนะวงศ์สมาชิกสภาฯ โดยมีนายสุชาติ ดีสุดหล้า และนายยงยุทธ ดีคำวงศ์ สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง
ที่ประชุม	ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ประธานสภา	ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบและขอให้พิจารณาเลือกคณะกรรมการฯคนต่อไป
ที่ประชุม	นายกัมมา ธนะวงศ์ สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อนายสุชาติ ดีสุดหล้า สมาชิกสภาฯ โดยมีนายสันต์ ศรีสีดา และ นางสุภาพ ใจจันทร์ สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง
ประธานสภา	ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ประธานสภา	ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบและขอให้พิจารณาเลือกคณะกรรมการฯคนต่อไป
ที่ประชุม	นางสุภาพ ใจจันทร์ สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อนายสันต์ ศรีสีดา สมาชิกสภาฯ โดยมีนายกัมมา ธนะวงศ์ และ นายพัฒน์ คำนนฐิ สมาชิกสภาฯ เป็นผู้รับรอง
ประธานสภา	ขอมติที่ประชุม
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
ประธานสภา	ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและแจ้งให้ผู้ที่ได้รับเลือกทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเข้าสู่วาระต่อไป

#### ๔.๓ การพิจารณากำหนดระยะเวลาและสถานที่เพื่อเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปตรา รำข้อมัญญูติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประธานสภา	ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรรูปตรา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะได้เสนอคำแปรญัตติที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อมัญญูติในช่วงเวลาที่กำหนดสำหรับการเสนอคำแปรญัตตินั้นให้เป็นไปตามที่ระเบียบกำหนด ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ที่ประชุม	นายพัฒน์ คำนนฐิ สมาชิกสภาฯ เสนอระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๖.๓๐น. ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มอีก
ประธานสภา	ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบตามที่สมาชิกสภาฯเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือขึ้นพันศึระชะ

- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียง  
มีมติไม่เห็นชอบ - คะแนนเสียง  
งดออกเสียง - คะแนนเสียง
- ประธานสภา ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่คะแนนเป็นเอกฉันท์ ๗ คะแนนเสียง และแจ้งให้ผู้มีหน้าที่  
และผู้ที่เกี่ยวข้องจะเสนอคำขอแปรญัตติดำเนินการตามที่ที่ประชุมกำหนดคือระหว่างวันที่ ๕ ถึงวันที่  
๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น.ถึงเวลา ๑๗.๓๐น.และหารือสมาชิกสภาว่าตามที่ที่ประชุม  
ได้มีมติรับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้กำหนด  
ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติระหว่างวันที่ ๕- ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ ต่อไปขอให้กำหนดสถานที่ที่จะ  
รับคำแปรญัตติ
- ที่ประชุม นายสุชาติ ดีสุดหล้า สมาชิกสภาเสนอให้ใช้ห้องกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เพราะ  
กว้างขวางมีความสะดวก ที่ประชุมไม่มีท่านใดเสนอเพิ่มอีก
- ประธานสภา ขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบตามที่สมาชิกสภาเสนอมาหรือไม่โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธีการยก  
มือขึ้นพันศึระะ
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียง  
มีมติไม่เห็นชอบ - คะแนนเสียง  
งดออกเสียง - คะแนนเสียง
- ประธานสภา ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบว่คะแนนเป็นเอกฉันท์และเข้าสู่การประชุมวาระต่อไป  
**๔.๔ กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มเติม**
- ประธานสภา แจ้งที่ประชุมทราบว่ในวาระนี้ไม่มีเรื่องที่จะพิจารณา
- ที่ประชุม รับทราบ
- ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ๕.๑ เรื่องจากส่วนราชการอื่นและเรื่องอื่นๆ**
- ประธานสภา แจ้งที่ประชุมทราบว่ในวาระนี้จะเป็นเรื่องอื่นรวมถึงจากส่วนราชการต่างๆไม่ทราบว่ที่ประชุม  
มีส่วนราชการใดหรือผู้นำชุมชนมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอเชิญ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ  
แล้ว จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านขอเชิญรับประทานอาหารด้วยกันและกล่าวปิดการประชุม
- ปิดการประชุมเวลา ๑๒.๔๐ น.
- การประชุมครั้งต่อไป ที่ประชุมไม่ได้กำหนด

สุชาติ ดีสุดหล้า ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
(นายสุชาติ ดีสุดหล้า)

สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภาชั่วคราว

๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่  
เรียบร้อยแล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

พัฒน์ คำนนี ประธานคณะกรรมการ

(นายพัฒน์ คำนนี)

ไชยรัตน์ ดีอินคำ กรรมการ

(นายไชยรัตน์ ดีอินคำ)

สุภาพ ใจจันทร์ กรรมการและเลขานุการฯ

(นางสุภาพ ใจจันทร์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

สำเนาถูกต้อง

ยงยุทธ ดีคำวงศ์ ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายยงยุทธ ดีคำวงศ์)

(นางชันทอง ดีพิชัย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมาชิกสภาฯ/เลขานุการสภา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔